



THƯ MỤC VỤ MÙA GIÁNG SINH NĂM 2018

Tòa Giám mục Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: **Quý Linh mục, Tu sĩ, Chúng sinh,**
Quý Chức việc và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng

Quý Cha và anh chị em trong gia đình Giáo phận thân mến,

Năm Phụng vụ mới 2018-2019 đã bắt đầu với một khoảng thời gian trầm lắng của Mùa Vọng, để mời gọi các tín hữu Chúa chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng mà hiệp mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người cứu chuộc nhân loại qua biến cố Giáng Sinh. Và hôm nay, cộng đoàn dân Chúa khắp hoàn vũ hân hoan cử hành đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh năm 2018 với tâm tình ngợi khen, cảm tạ và đón mừng Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế và là Thầy dạy yêu thương trong suốt dòng lịch sử nhân loại. Tôi xin kính gửi lời chúc mừng đại lễ Giáng Sinh đến tất cả cộng đoàn dân Chúa giáo phận, đặc biệt đến quý Đức Cha Phaolô Tịnh, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh, quý vị cao niên cùng toàn thể mọi người được hưởng nhiều phúc ân hồn xác trong mùa Giáng Sinh và năm mới đang đến.

Chúng ta tin nhận rằng Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa giải thoát nhân loại sa ngã bằng một công trình cứu độ diệu kỳ là ban tặng cho trần gian Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô làm Đấng Cứu Chuộc, và Ngài đã sinh xuống trần gian trong thân phận con người cơ hàn như lời Sứ Thần loan báo cho các mục đồng năm xưa: *“Anh em đừng sợ. Nay tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”* (Lc 2,10-12).

Bởi thế, cử hành mầu nhiệm Nhập Thể Cứu Chuộc và biến cố Giáng Sinh của Chúa Giêsu cũng chính là làm mới cuộc sống nhân loại bình thường của chính mỗi người, mỗi gia đình và cộng đoàn. Đây cũng là cơ hội để chúng ta trao tặng và sẻ chia tình nhân ái, sự đồng cảm, lòng vị tha cho nhau, cách riêng cho những anh chị em đang gặp những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội. Chúng ta cũng được mời gọi trở nên những người hân hoan loan báo Tin Vui, dẫn đường chỉ lối cho anh chị em, đặc biệt là những người trẻ trong cộng đồng giáo phận, giáo xứ, giáo họ và nơi chúng ta hiện diện, cách nhận biết và tìm đến với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế như các thiên sứ đã báo tin cho các mục đồng năm xưa.

Chắc chắn, để có thể là những người dẫn đường giúp đưa tha nhân đến với nguồn ơn cứu độ và bình an của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải là những người thực sự gặp gỡ và thấm nhuần Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thể cách mà Thánh Phaolô Tông Đồ mời gọi chúng ta: *“Án sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Án sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô Giê-su là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng Cứu Độ chúng ta, xuất hiện vinh quang”* (Titô 2,11-13).

Nguyện xin ân sủng, bình an và niềm vui của mùa hồng ân Cứu Thế nơi Thánh Gia Thất là Hải Nhi Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse gìn giữ mỗi người, từng gia đình và toàn thể cộng đồng để chúng ta sống an vui trong Mùa Giáng Sinh và Năm Mới đang đến.

Giám mục của anh chị em,



+ **Giuse Đặng Đức Ngân**
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng